

องค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของพระองค์ก็มีได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย”

ชายคนนั้นกำลังจะจมน้ำตาย มีชายอีกคนหนึ่งโดดลงไปในน้ำ และพาเขาว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง ช่วยเขาให้รอดตาย ตัวเราเองเช่นกัน เราไม่ต้องการคนมาสอนเราว่าทำดีได้อย่างไรบ้าง แต่เราต้องการผู้ช่วยให้รอด ช่วยเราให้พ้นจากความตาย พ้นจากการจมน้ำไปในห้วงแห่งความบาปของตัวเอง

ตัวท่านเองต้องการ “ผู้ช่วยให้รอด” หรือท่านต้องการแค่คนสอนท่านเท่านั้นครับ พระเยซูคริสต์ทรงรักท่าน พระองค์ทรงอ่อนวอนให้ท่านกลับใจยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป และรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากความบาปและการถูกพิพากษาในวันหน้าด้วย

# ว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า

ห้ามลงเล่นน้ำ



ห้ามลงเล่นน้ำ



ห้ามลงเล่นน้ำ



ขณะที่มนุษย์เรากำลังเวียนว่ายอยู่ใน  
ห้วงของความบาป พวกมันแสวงหาหนทางที่จะ  
รอดพ้นจากผลของความบาป ซึ่งไม่รู้ว่าจะ  
เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไร ชีวิตมนุษย์เป็นของ  
ไม่เที่ยง เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร พระคำของ  
พระเจ้าตรัสไว้ว่า “มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์  
ไว้แล้วว่า จะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นก็  
จะมีการพิพากษา”

ถ้านั้นใครล่ะ จะช่วยเราได้ เราทุกคน  
ต่างก็รู้จักประโยคที่ว่า “ทุกศาสนาสอนให้คน  
เป็นคนดี” แต่ใครบ้างจะทำตามคำสอนใน  
ศาสนาของตนได้หมด

ศาสนาต่างๆ มี “ข้อห้าม” เพื่อปก  
ป้องมนุษย์ไม่ให้ทำบาป แต่พระเจ้าตรัสความ  
จริงไว้ว่า มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป “แต่ถ้าถ้า  
มิใช่เพราะพระบัญญัติ (ข้อห้าม) แล้ว ข้าพ-  
เจ้าก็คงไม่รู้จักบาป เพราะว่าถ้าบัญญัติ (ข้อ  
ห้าม) มิได้ห้ามว่า “อย่าโลภ” ข้าพเจ้าก็คงไม่  
รู้ว่าอะไรคือความโลภ”

“แต่ก่อนที่ความเชื่อ (พระเยซู  
คริสต์) มานั้น เราถูกพระบัญญัติ (ข้อห้าม)

กักตัวไว้ ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อ (พระเยซู  
คริสต์) จะปรากฏ” ศาสนาเพียงแต่ชี้ให้เรา  
เห็นว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป”

ศาสนา “ห้าม” ทำบาป แต่ธรรมชาติ  
ของมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลส ตัณหา ความ  
อยากมีอยากเป็นตามเนื้อหนัง พระเจ้าตรัสว่า  
“แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวง เมื่อตัณหาของตัว  
ชักนำให้ตนกระทำความผิด แล้วตัวก็กระทำตาม  
ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ให้เกิดบาป และเมื่อ  
บาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตาย”

ชายคนหนึ่งเห็นป้ายเขียนว่า “ห้าม  
ลงเล่นน้ำ” แต่เขาลงไปเล่นเพราะหัดห้ามใจ  
ตัวเองไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน ศาสนาห้าม  
เราทำบาป แต่เรายังอดทำบาปไม่ได้

ชายคนนั้นลงไปว่ายน้ำ แต่เขาวายน้ำ  
ไม่เป็น และกำลังจะจมน้ำตาย เหมือนกันกับ  
เราที่กำลังจะจมความบาปตาย ไม่มีวิธีไหนที่  
จะจุดเราขึ้นจากบาปได้ พระเจ้าตรัสว่า “ถ้า  
เราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง  
และความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย ถ้าเรากล่าว  
ว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับว่าเราทำให้พระ